

Tấm gương hy sinh anh dũng của Trung úy Đỗ Văn Tú

Những ngày qua, cán bộ và nhân dân thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) nói riêng, người dân cũng như cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình nói chung không khỏi xúc động, tiếc thương nhưng cũng vô cùng cảm phục tấm gương hy sinh anh dũng của Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài.



Đổng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú.



Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú.

Tước đó, hồi 21 giờ 50 phút ngày 22/9, khi đang trong ca trực, nhận được tin báo tại ngõ 61, đường Phạm Như Trinh, tổ 5, thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp, Trung úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Phát hiện đối tượng nghi vấn, trong quá trình xác minh bắt ngờ đối tượng rút dao thủ súng trong người đâm nhiều nhát vào Trung úy Đỗ Văn Tú gây thương tích nặng sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do các vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23 giờ 45 phút cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 13 giờ 30 phút ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, trú xã Quang Bình (Kiến Xương) là đối tượng đâm tử vong Trung úy Đỗ Văn Tú khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Trung úy Đỗ Văn Tú sinh ra và lớn lên tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) trong một gia đình thuần nông. Thương cha mẹ tần tảo sớm hôm, hai anh em Tú luôn ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tú tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, Bộ Công an. Tốt nghiệp ra trường, Tú được phân công công tác tại Công an thị trấn An Bài từ tháng 10/2022. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhanh nhẹn, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc gây ấn tượng với đồng đội và nhân dân. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an thị trấn An Bài tâm sự: Tú là chiến sĩ trẻ, không quên ngày

đêm bám địa bàn cơ sở, bảo vệ an ninh trật tự, tận tình hướng dẫn, phục vụ nhân dân làm căn cứ công dân gấp chíp, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử...; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị và địa bàn dân cư. Sự hy sinh của Tú là mất mát lớn với đơn vị, thị trấn An Bài cũng như lực lượng Công an nhân dân. Nhận xét về Tú, bà Trần Thị Nhội, người dân thị trấn An Bài cho biết, tuy mới về địa phương công tác nhưng Tú luôn gần gũi, gần gũi với nhân dân, được người dân coi như con em mình. Bà cũng như người dân thị trấn An Bài luôn tin tưởng và hết lòng hỗ trợ các

Sau khi nhận được thông tin, sáng ngày 23/9, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, một số sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ đã tới viếng Trung úy Đỗ Văn Tú, thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú; các ngành liên quan sớm hoàn tất hồ sơ, thủ tục để gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trao 20 triệu đồng kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú; Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng.

đồng chí Công an thị trấn hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

động viên, chia sẻ kịp thời của các cấp, các ngành, của đồng đội, bạn bè, người thân và nhân dân giúp gia đình đồng chí thấy ấm lòng.

Nghẹn ngào trước sự ra đi của người đồng đội, Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ: Sự hy sinh của Tú là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và nhân dân. Chúng tôi mất đi một người đồng chí, đồng đội nhiệt huyết, hết lòng vì công việc khi tuổi đời còn rất trẻ. Công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho Trung úy Đỗ Văn Tú theo nghi thức Công an nhân dân và phong tục tập quán địa phương; đồng thời, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị thực hiện một số chế độ, chính sách cho đồng chí. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung úy Đỗ Văn Tú. Sự quan tâm,

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nhiều đồng chí, đồng đội của chúng tôi tham gia các chuyên án, truy bắt tội phạm đã bị các đối tượng mạnh động chống trả dẫn đến bị thương và có cả sự hy sinh giữa thời bình. Cảm phục tấm gương hy sinh anh dũng của Trung úy Đỗ Văn Tú, chúng tôi càng thêm quyết tâm đấu tranh chống khoan nhượng với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

MINH HƯNG

TRAO QUÀ TẾT TRUNG THU

(Tiếp theo trang 1)

nhà chùa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm trao các phần quà, tặng học bổng và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 980 triệu đồng, trong đó Báo điện tử VTC News hỗ trợ trên 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

* Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) vừa tổ chức trao quà trung thu cho người lao động. Ban giám đốc và Công đoàn Công ty đã trao quà trung thu tới tận tại hơn 17.000 người lao động. Phần quà là một hộp bánh trung thu gồm 4 bánh nướng và 2 bánh dẻo với hương vị truyền thống. Mặc dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn do thị trường thế giới nhiều biến động ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng Công ty Tân Đệ vẫn duy trì các chế độ phúc lợi và sự quan tâm động viên, khích lệ người

lao động cũng như thân nhân của họ bằng những việc làm thiết thực.

Trung thu năm nay Công ty dành tặng những phần quà lớn hơn năm trước với hy vọng sẽ mang đến niềm vui trọn vẹn và mong muốn người lao động yêu tâm sản xuất, tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển.

* Nhân dịp Tết Trung thu, tối ngày 23/9, tại chùa Phúc Lâm, xã Tự Tân (Vũ Thư), nhóm "Kết nối trái tim" (Hà Nội) phối hợp với nhà chùa tổ chức chương trình "Vàng trăng cho em" dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tham gia chương trình, các em nhỏ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi nổi, tham gia các trò chơi dân gian và phá cỗ trung thu. Đặc biệt, tại

chương trình, nhóm kết nối trái tim đã trao kinh phí hỗ trợ lắp đặt công trình nước sạch trị giá 5,5 triệu đồng cho gia đình em Trịnh Văn Kiều và Trịnh Văn Triều, thôn Phú Sa; trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Tự Tân; trao hơn 100 suất bánh kẹo, gần 140 chiếc bánh nướng, bánh dẻo, dành trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng xã Tự Tân.

Chương trình "Vàng trăng cho em" thể hiện sự quan tâm, chia sẻ yêu thương của các thành viên nhóm kết nối trái tim và tăng ni, Phật tử chùa Phúc Lâm dành cho trẻ em trên địa bàn xã Tự Tân nói chung và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng, giúp các em đón mùa trung thu trọn vẹn và ấm áp yêu thương.

QUỲNH PHỤ Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo



Khánh thành và bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tới.

Sáng ngày 24/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Báo điện tử VTC News, Quỹ Thiện tâm tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Tới, thôn Hồng Thịnh, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ).

Gia đình bà Nguyễn Thị Tới là hộ nghèo của xã. Bà có 3 người con, trong đó 2 người bị thiếu năng trí tuệ. Tuổi cao nên mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào các chính sách bảo trợ xã hội. Căn nhà cấp 4 rộng 30m² sau nhiều năm xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa. Qua rà soát, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để hỗ trợ gia đình bà Tới xây nhà mới. Căn nhà khởi công

từ tháng 6/2023, sau gần 4 tháng thi công đã hoàn thiện với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, trong đó Báo điện tử VTC News, Quỹ Thiện tâm ủng hộ 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và đồng họ. Tại lễ khánh thành, Báo Thái Bình hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Tới 3 triệu đồng cùng một số vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt.

Huy động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ với mong muốn giúp các gia đình vượt khó vươn lên, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

Khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP xã An Ninh

Sáng ngày 24/9, tại xã An Ninh (Quỳnh Phụ), HTX DVNN xã An Ninh (Quỳnh Phụ) điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh do HTX quản lý nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Điểm trưng bày, bán một số sản phẩm OCOP của tỉnh được chứng nhận 3 sao, 4 sao như gạo làng Giành, trứng vịt biển Đông Xuyên, vịt biển Đông Xuyên, tỏi đen Trường An, bánh da Quỳnh Côi... Ngoài ra, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP xã An Ninh còn giới thiệu, bày bán sản phẩm OCOP và một số nông sản, đặc sản của các địa phương khác. Đây là dịp cầu kết nối người sản xuất với người tiêu dùng, vừa tạo liên kết giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh vừa giúp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đồng thời là điểm tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc sản có nguồn gốc, xuất xứ

rõ ràng, chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ hiện có 11 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (4 sản phẩm 4 sao, 7 sản phẩm 3 sao). Dự kiến năm 2023 huyện sẽ có thêm 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP xã An Ninh sẽ là kênh giới thiệu và quảng bá những sản phẩm đặc trưng của huyện, của tỉnh đến với đồng bào người tiêu dùng, tăng thêm niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương từng bước được người tiêu dùng nhận diện, lựa chọn sử dụng.

Tại lễ khai trương, HTX DVNN xã An Ninh đã ký kết hợp tác liên kết giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản tiêu biểu với một số công ty, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

NGÂN HUỖN

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(chinhphu.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng

Trong đó, về nguyên tắc xử lý kỷ luật, Nghị định bổ sung quy định: Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành; đối với trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì việc quy hoạch, bổ nhiệm ứng cử vào chức vụ cao hơn, bố trí công tác cán bộ áp dụng hiệu lực theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đã có quyết định kỷ luật về đảng thì hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật hành chính tính từ ngày quyết định kỷ luật về đảng có hiệu lực. Trong thời gian này, nếu không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật trong thời gian đang thi hành quyết định xử lý kỷ luật thì xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật mới

có hiệu lực. Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định kỷ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có đến khi chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật và áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật tương ứng với vị trí cán bộ, công chức, viên chức hiện đang đảm nhiệm.

Đối với trường hợp này, cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ có trách nhiệm cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm và cử người phối hợp trong quá trình xem xét, xử lý kỷ luật. Các quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng và các quy định khác có liên quan được tính ở đơn vị cũ.

Không được cử vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên

quan đến hành vi vi phạm bị xem xét xử lý kỷ luật là thành viên Hội đồng kỷ luật hoặc là người chủ trì cuộc họp kiểm điểm.

Hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng

Nghị định cũng sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 6 Điều 2 nguyên tắc xử lý kỷ luật.

Cụ thể, việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm khách quan, công bằng; công khai, nghiêm minh; chính xác, kịp thời; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 2 hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm.

Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; thái độ tiếp thu và sửa chữa; việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả; các trường hợp khác theo quy định của Đảng và của pháp luật được tính là căn cứ để xem xét miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.